

ทะเบียนคุณเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลมะละเรียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. เรื่องร้องเรียนทั่วไป

ที่	รายละเอียด เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์		ผลการดำเนินการ/รายละเอียดของเอกสาร	สรุปผลการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี แจ้งผู้ ร้องเรียน/ หน่วยงาน	หมายเหตุ
	ผู้ร้องเรียน	สรุปเรื่องร้องเรียน				
๑.	Mr.Richad Bosson ขอให้ อบต.มะละเรียง ชะลอการก่อสร้าง โครงการท่อระบาย น้ำ หมู่บ้านรมเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลมะ ละเรียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	ผู้ร้องเรียนขอให้ อบต.มะละเรียง ชะลอ การก่อสร้าง โครงการท่อระบาย น้ำ หมู่บ้านรมเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลมะละ เรียง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ผลการดำเนินการ/รายละเอียดของเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลมะละเรียงได้รับการประสานจาก ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้ชะลอการ ก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ หมู่บ้านรมเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลมะละเรียง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทำการ บันทึกสืบสวนข้อเท็จจริง มีผู้ให้ถ้อยคำ ๓ ราย ได้แก่ นายเทวินท์ โจวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.มะละเรียง นายวินัย กลมกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน และนาย ณัฐวุฒิ สินบุรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผลการดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะละเรียง ได้จัดประชุมผู้บริหาร มี ความเห็นให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนตามที่มีผู้ร้อง ต้องการ และหากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านมีความเห็น ให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลมะ ละเรียงก็ยินดีที่จะยกเลิกการดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าว	- แก้ไขเรียบร้อย - ยุติเรื่อง	หนังสือ อบต. มะละเรียง ที่ นม ๙๓๖๐๑/๑๔๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการ แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน	หนังสือศูนย์ ดำรงธรรม อำเภอเมือง นครราชสีมา ที่ นม ๐๑๑๘/(๙๒) ๙๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เลขรับที่ ๙๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

-ไม่มี-

สรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน ๑ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด) และมีการ
ดำเนินการแก้ไขและยุติเรื่องทั้งหมด ครบถ้วน
